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"พิษณุ"โอดปัญหาทุจริตในองค์การค้าของสกสค. หนักในที่สุด แก้ปัญหาแต่ไม่คืบหน้า
เร่งเจรจาแบงค์ขอลดดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

 วันนี้(14 มิ.ย.)ดร.พิษณุ ตุลสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคล
ากรทางการศึกษา(สกสค.)และ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาที่ทำให้รู้สึกหนักใจที่สุด
คือ เรื่องการทุจริตในองค์การค้าฯ
เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ได้เข้าไปตรวจสอบและมีกา
รตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายชุดแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
ไม่ถูกผลักดันให้มีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยหรือการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อหาคนรับผิดชอบ ขณะที่คดีใน
สกสค.ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่ง สกสค.จะมีอำนาจเฉพาะในเรื่องการสอบสวนทางวินัยเท่านั้น
ส่วนคดีการเชื่อมโยงที่จะเป็นคดีแพ่ง หรืออาญา ก็จะนำสู่กระบวนการยุติธรรม

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า องค์การค้าฯได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตั้งแต่ปี
2538 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารร้อยละ 7-8 เรื่อยมา
ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้องค์การค้าฯฟื้นตัวยาก
แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังเจรจากับธนาคารให้ลดดอกเบี้ยลงมาเหลือร้อยละ 3.5 ซึ่งหากการเจรจาเป็นผล
จะทำให้สามรถลดค่าใช้จ่ายขององค์การค้าฯได้ปีละประมาณ 50 ล้านบาท
ขณะเดียวกันเงินที่ต้องจ่ายคืนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามคำสั่งศาล
ถ้าสามารถหาเงินกู้มาจ่ายในอัตราร้อยละ 3.5 ได้ ก็จะประหยัดได้อีกปีละประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งถ้าเจรจาสำเร็จทั้ง
2 เรื่องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละเกือบ 100 ล้านบาท

“ผมไม่เข้าใจว่า ผอ.องค์การค้าฯที่ผ่านมา ทำไมไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้
เพราะถ้าสามารถเจรจาให้ธนาคารลดดอกเบี้ยได้ องค์การค้าฯก็ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินมากขนาดนี้
“ดร.พิษณุกล่าว
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